
  

 

 
ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ที่ 95/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ (เพ่ิมเติม) 

---------------------------------- 
           

ตำมค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ที่ 45/2563 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ นั้น เนื่องจำก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  กาบมาลา 
ได้รับอนุมัติให้ลำเพ่ิมพูนควำมรู้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนำคม 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 และได้รำยงำนตัว
กลับเข้ำปฏิบัติงำน ตั้งแต่วันที่  1 มีนำคม 2564 เป็นต้นมำ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในสำขำวิชำ    
สำรสนเทศศำสตร์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 40 และมำตรำ 85 แห่งพระรำชบัญญัตมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 และค ำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 เรื่อง มอบอ ำนำจกำร
ให้ปฏิบัติกำรแทน จึงแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  กาบมาลา เป็นคณะกรรมกำรบริหำรสำขำวิชำ
สำรสนเทศศำสตร์ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ครั้งที่  2/2564                                         
ลงวันที่  18  มีนำคม  2564  

 

 

        ทั้งนี้ ตั้งแต ่วันที่  1  เมษำยน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

              สั่ง  ณ  วันที่  30  มีนำคม  พ.ศ. 2564 
 

        
 

          
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร  แสนมี) 
 รองคณบดีฝ่ำยบริหำร ปฏิบัติกำรแทน 

       คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 




     
บันทึกข้อความ 


ส่วนงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โทร 45440 
ที่ อว 660301.7.10/130     วันที่  26 มีนาคม 2564 
เรื่อง ขออนุมัตแิตง่ตั้งกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ เพิ่มเติม และเปลีย่นแปลงประธานกรรมการบริหาร


หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต 


เรียน คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 


เน่ืองด้วย รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา ได้รับอนุมัติให้ลาเพิ่มพูนความรู้ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 


2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 


สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา เป็น


กรรมการบริหารสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เพิ่มเติม และใคร่ขอเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร


สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต จากผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น เป็นรองศาสตราจารย์มาลี กาบมาลา 


เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม


คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2564   


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 


 
     


      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยารัตน์ เควียเซ่น) 
         หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
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เอกสารประกอบการประชุมคร้ังที่ 2/2564  
รายงานการคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 


คร้ังที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 


ณ ห้องประชุม DH สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
.....................................................................................  


 
 


ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
2. รศ.ดร. มาลี กาบมาลา กรรมการ 
3. รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย กรรมการ 
4. ผศ.ขนิษฐา จิตแสง กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ชมนาด บุญอารีย์ กรรมการ 
6. อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี กรรมการ 
7. อาจารย์สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง กรรมการ 
8. อาจารย์กิตติยา สุทธิประภา กรรมการและเลขานุการ 


 


ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ไชยก าบัง ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม ติดราชการ 


 
 


เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 


วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 


1.1 แผนยุทธศาสตร์ และแนวทาง/กลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) และได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารคณะ สาขาวิชาและ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยก าหนด 3 เสาหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2563-2566 ดังนี้ 


1) People การส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม โดยมียุทธศาสตร์ 4 ประเด็นคือ การปรับเปลี่ยน
การจัดการศึกษา (Education Transformation) การปรับเปลี่ยนการท างานวิจัยเพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมและน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (Research Transformation) การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Transformation) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรสู่







ต าแหน่งทางวิชาการท้ังสายผู้สอนและสายสนับสนุน และการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้องค์กร
และตอบโจทย์ชุมชนและสังคม (Academic Service Transformation) รายละเอียดอยู่ในวาระถัดไป  


2) Ecological ด้านการรักษาระบบนิเวศ โดยมียุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ การพัฒนาคณะสู่
ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) สนับสนุนให้มีการพีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล 
Scopus และการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ (Management Transformation) โดยมุ่งเน้นการเป็น Digital มาก
ขึ้น 


3) Spiritual การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมียุทธศาสตร์ 2 
ประเด็นคือ การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม (Good Governance) และ สร้างความร่วมมือและ
ผลงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (Collaboration and Coordination) 


มติ   ที่ประชุมรับทราบ 


1.2 นโยบายและอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและอัตลักษณ์


ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยในส่วนของนโยบายการท างานของคณะคือ 4S ได้แก่ Smile, 
Smart, Smooth, และ Sincere   ส าหรับอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ปรับเปลี่ยนเป็น KIND ซึ่ง
ย่อมาจาก Knowledge, International, Noble, Digital  


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.3 การจัดตั้งศูนย์ Emeritus Professor club  


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดตั้งศูนย์ Emeritus Professor club ขึ้น  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เกษียณอายุราชการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือให้ค าแนะน าในการสอน การวิจัยกับอาจารย์ที่ยังปฏิบัติงานในคณะ โดยศูนย์ดังกล่าวจะจัดตั้งที่ชั้น 3 อาคาร 
HS02 คณะมนุษยศาสตร์ฯ  


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.4 การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (Center for Continuing Education) 


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้องการหารายได้เข้าคณะฯ จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชา หรือบุคลากรในสังกัดคณะได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เพ่ือเป็น
การบริการวิชาการแก่สังคม ส าหรับสถานที่ตั้งของศูนย์นี้ยังไม่ได้ก าหนดแน่นอน อย่างไรก็ตามคณะฯได้เชิญชวนให้
สาขาวิชาฯ หรืออาจารย์ได้ร่วมเสนอโครงการบริการวิชาการต่อไป รายละเอียดของรายได้ เป็นดังนี้ 


1. การจัดอบรมภายใต้ศูนย์ฯ รายได้จะเข้าคณะฯ อาจารย์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง 
2. การจัดอบรมโดยสาขาวิชาฯ รายได้ผ่านการหักเข้ามหาวิทยาลัย คณะฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะ


สามารถเบิกจ่าย และน ามาใช้ในการพัฒนาสาขาวิชาฯ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 







1.5 การจัดตั้งศูนย์บริการด้านภาษา (English Corner) 
ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดตั้งศูนย์บริการด้านภาษา เพ่ือให้บริการต่างๆ 


ที่เกี่ยวข้องกับภาษา  เช่น บริการฝึกอบรม  ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาสามารถไปใช้บริการหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การแปลภาษาที่ศูนย์ดังกล่าว โดยศูนย์ดังกล่าวได้ให้บริการที่บริเวณชั้น 1 อาคาร HS03 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ไปใช้บริการดังกล่าว 


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.6 การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลากระบวนทัศน์ใหม่  


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรที่ครบรอบ
ระยะเวลากระบวนทัศน์ใหม่" ในวันที่ 17 มี.ค. 2564 และ 29-30 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริ
คุณากรและทางออนไลน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ของ
หลักสูตรต่างๆ และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์
ใหม่  จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.7 ก าหนดการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานระยะที่ 1 


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ได้ก าหนดการบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างานระยะสั้น (Traineeship) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ด าเนินการประสานกับทางส านักหอสมุดฯ และ
สถานประกอบการแล้วเรียบร้อย และได้ก าหนดเวลาในระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 18 มิถุนายน 2564 ณ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเพ่ิมเติมการฝึกฝนระยะสั้นเกี่ยวกับการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างานฯ กับทางมาเลเซียว่า จากการประสานงาน พบว่า นักศึกษาสามารถไปฝึกฝนงาน ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Mara (UiTM)  ภายใต้หน่วยงานห้องสมุด UITM และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยเน้นฝึกฝน
งานทางด้านดิจิทัลเป็นหลัก  ซึ่งทาง UiTM จะมีที่พักให้ฟรี และนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วยตัวเอง  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอประสานงานกับทาง UiTM เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในเบื้องต้นก่อน และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง 


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.8 คณาจารย์ในสาขาวิชารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ ในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 แล้วนั้น อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดีได้กลับเข้ารายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564  เรียบร้อยแล้ว  และรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา ได้รับ
อนุมัติให้ลาเพ่ิมพูนความรู้ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น  รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี 
กาบมาลา ได้กลับเข้ารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งน าส่งต้นฉบับต ารา เรื่อง การ
จัดระบบความรู้ เรียบร้อยแล้ว 


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ขอขยายเวลาศึกษา 







ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ได้ขออนุมัติ
ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพ่ิมเติมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2564 


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.10 นักศึกษาได้รับทุนไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเกาหลีใต้  


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า นางสาวพาณิภัค โภคชัย นักศึกษาชั้นปีที่  3 รหัสประจ าตัว 
613080395-0 ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยอีฮวา และได้ท าบันทึกขอลาเรียนโดยไม่นับเป็นวันลา
เพ่ือไปแลกเปลี่ยนการศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 29 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว  
และนักศึกษาจะท าการบูรณาการเรียนรู้กับการท างานระยะที่ 1 (Traineeship) โดยเป็นการฝึกฝนในเดือนมกราคม 
2564 เป็นแบบ On site และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นแบบออนไลน์ ณ โครงการ KKU Smart Learning ซึ่งทาง
ผู้รับผิดชอบรายวิชาการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการเรียบร้อยแล้ว  


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
1.11 ก าหนดการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (SAR-มคอ.7)  


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า คณะฯ ได้จัดท าปฏิทินการท ารายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร โดยหลักสูตรจะต้องบันทึกข้อมูล SAR-มคอ.7 ให้แล้วเสร็จพร้อมอัพโหลดหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 21 พฤษฎาคม 2564 และจะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และหลักสูตรที่ถูก
สุ่มตรวจจากมข. ในวันที่ 1-14 กรกฏาคม 2564 ทั้งนี้ หลักสูตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตรในสังกัดสาขาวิชาฯ เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 57/2564 โดย
ทางสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งกรรมการ SAR ดังนี้ 


1. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
 รศ.ดร. วิศปัตย์  ชัยช่วย   ประธานกรรมการ 
 ผศ.ดร. ขนิษฐา จิตแสง  กรรมการ 
 ผศ. ดร. จุฑาทิพย์ ไชยก าบัง กรรมการและเลขานุการ 
 นายนายเจษฎาวุฒิ อโนวัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
 ผศ. ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น ประธานกรรมการ 
 ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข  กรรมการ 
 รศ. ดร. มาลี  กาบมาลา กรรมการ 
 ผศ. ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม  กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
 ศ.ดร. กุลธิดา  ท้วมสุข  ประธานกรรมการ 
 รศ. ดร. มาลี  กาบมาลา กรรมการ 
 ผศ. ดร. วิระพงศ์  จันทร์สนาม กรรมการ   
 ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น กรรมการและเลขานุการ 







 อาจารย์กิตติยา  สุทธิประภา กรรการและผู้ช่วยเลขานุการ 


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 


วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ปรับแก้ตามท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 


 


วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  นักศึกษาขอคืนสภาพนักศึกษา 


  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2564 เรื่องการตกออกของนายวัชรพงษ์ เพชรตั้งตระกูล และทาง
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการประกาศผลการเรียนให้กับนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีผลการเรียน 1.75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
ตกออกเรียบร้อยแล้วนั้น นักศึกษาได้ด าเนินการขอคืนสภาพนักศึกษาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  แต่
อย่างไรก็ตาม  มีนักศึกษาจ านวน 1 คน ที่ภายหลังจากประกาศผลการเรียนท าให้อยู่ในเกณฑ์ตกออก คือ นายภานุ
พงศ์ จ าปาแดง ซึ่งมีผลการเรียนสะสมที่ 1.42 ทั้งนี้หลักสูตรจะไม่มีนโยบายให้นักศึกษาตกออกด้วย แต่นักศึกษาจะ
ตกออกเมื่อไม่ผ่านคะแนนประเมินของวิชาศึกษาทั่วไป 


มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 


วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา 


ประธานฯ ได้หารือในที่ประชุมว่า เนื่องจากผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ซึ่งเป็นประธานหลักสูตร
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีปัญหาทางด้าน
สุขภาพ เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคในการท างาน จึงได้หารือกับที่ประชุมว่าจะขออนุญาตลาออกจากต าแหน่งประธาน
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และมีมติให้รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา  เป็น
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต  และอาจารย์สุวรรณี ห้วยหงษ์ทองเป็นเลขานุการหลักสูตร
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต  และขอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา เป็นกรรมการบริหารสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์เพิ่มเติม 


มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
4.2  การปรับปรุงห้องต่างๆ ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  


ประธานฯ ได้หารือในที่ประชุมว่า เนื่องจากสาขาวิชาฯ จะท าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการเรียนรู้
ของสาขาวิชาฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสาขาวิชา  จึงหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ 
ของสาขาวิชา และแต่งตั้งให้มีผู้ดูแลประจ าห้องต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมกัน และมีมติดังต่อไปนี้ 


 1) ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น 
ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม และอาจารย์สุวรรณี ห้วยหงษ์ทองเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และปรับปรุงห้องเรียนภายใน
ห้องวิจัยฯ ให้เป็นห้องปฎิบัติการทางด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล 







 2) ห้องศรีทอง สีหาพงศ์ โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.ชมนาด บุญอารีย์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยให้
มุ่งเน้นเป็นห้องสมุดดิจิทัล และควรมีกิจกรรมที่มากกว่าการใช้งานพ้ืนที่ให้มากที่สุด เช่น การให้ค าปรึกษา หรือจัด
นิทรรศการหมุนเวียน เป็นต้น เพ่ือให้เป็นต้นแบบของห้องสมุดมีชีวิต 


3)  ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Library Mobile Office)  โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย, ผศ.
ขนิษฐา จิตแสงและอาจารย์กิตติยา สุทธิประภา เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยปรับปรุงห้องดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
วิสาหกิจจ าลองของนักศึกษา iSchool เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ สร้างชื่อเสียงและหารายได้ให้กับ
นักศึกษาด้วย  


 4) ห้อง iSchool studio มอบหมายให้อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี และผศ. ขนิษฐา จิตแสงเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล โดยท าการปรับปรุงจากห้อง one page ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับเป็นห้องสตูดิโอ ส าหรับถ่ายท าวิดีโอ
ต่างๆ ส าหรับใช้ในกิจกรรมหรือรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา 


 5) Lab BIM = Business Information management มอบหมายให้รศ.ดร.มาลี กาบมาลา เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 


 6) ห้องยุพิน เตชะมณี (Lab Data analyst) มอบหมายให้ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ ไชยก าบัง และอาจารย์
สมเพ็ชร จุลลาบุดด ีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 


 ทั้งนี้สาขาวิชาฯ จะท าค าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป 
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
4.3  ก าหนดการการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน(Apprenticeship) ปีการศึกษา 2564  


ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการฯ ได้รายงานในที่ประชุมถึงก าหนดการการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน (Apprenticeship) ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้  


ก าหนดการ ระยะเวลา* 
ประชุมปรึกษาหารือฯ  19 กุมภาพันธ์ 2564 
ประชุมเตรียมความพร้อมฯ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
ประชุมเตรียมชี้แจง 26 มีนาคม 2564  
การฝึกฝนระยะสั้น เมษายน - มิถุนายน 2564 
การฝึกปฏิบัติการ กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
Showcase มกราคม 2565 


  * หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 


โดยในที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการจัดท าระเบียบข้อบังคับส าหรับการบูรณาการการเรียนรู้กับ
ท างาน  (WIL) ให้ชัดเจน สืบเนื่องจากการฝึกฝนงานที่ผ่านมา ที่พบปัญหาในการย้ายสถานที่ฝึกฝนงานจ านวนมาก 
ดังนั้น หากมีการจัดท าระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว เช่น ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะย้าย
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกฝนงาน ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้  ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดท าร่างระเบียบดังกล่าว  นอกจากนี้ ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิตได้อธิบาย
เพ่ิมเติมว่า ต้องการให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการฯ อธิบายให้นักศึกษาก าหนดเป้าหมายในการฝึกฝนงานที่ชัดเจนว่า







ต้องการไปฝึกฝนงานที่ใด  โดยให้ข้อคิด 2 อย่างคือ ต้องการได้งาน หรือ Profile  พร้อมทั้งจัดท าระบบ TOR จะต้อง
มีความชัดเจน เข้มงวดมากขึ้น 


มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 


4.4  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
 ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบ


ก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565  ซึ่งประธานฯ ได้หารือถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร  โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  และให้
คณะกรรมการฯ หารือ และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อไป โดยในที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรปรับปรุงให้
สอดรับ ต่อเนื่องกับหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทต่อไป  


 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
  


วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 


 5.1  หลักสูตรสารสนเทศศาตรมหาบัณฑิตได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 


ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564)  ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะน าเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการต่อไป  


มติ ที่ประชุมรับทราบ 


 5.2  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม จะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังปัญหา
ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรพันธุ์ใหม่ 


รศ. ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะท างานเพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ โดยได้เสนอการด าเนินงานของหลักสูตร
สารสนเทศศาสตรบัณฑิตให้กับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัต กรรม  ซึ่ ง 
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร  จะเดินทางมาศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาผลงานวิจัยและพัฒนาที่น าความหลากหลายทาง
ชีวภาพมาพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรฐานรากของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 
ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะมีหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นตัวแทนสาขาวิชา และอาจารย์สุวรรณี 
ห้วยหงษ์ทอง พร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแสดงผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ 
ดังกล่าว 


มติ  ที่ประชุมรับทราบ 


เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 







 
อาจารย์กิตติยา สุทธิประภา 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
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